

แท้เทียว'สงกรานต์'
สะพัด2.8หมื่นล้าน
บช.น.จัด1.2หมื่นตร.
ดูแลความปลอดภัย
มท.เปิดศูนย์ดูแลปลอดภัย
สงกรานต์วันนี้ ผลสำรวจ ม.หอ
การค้าเผยจับจ่ายเทศกาลเล่น
น้ำปีนี้ทรงตัว ระบุเหตุกั๊งวลร้อน
ผู้พิษ (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

สงกรานต์

มท.เปิดศูนย์11-17เม.ย.

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ให้สัมภาษณ์การดูแลความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า มีการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ปฏิบัติตามกฎหมาย และในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการ โดยกำหนดในแต่ละพื้นที่ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมาก ต้องใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ห้ามฝ่าฝืนกฎหมาย และยังมีกรมการอำนวยความสะดวก เช่น การจัดเตรียมที่พัก ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 10 เมษายน เวลา 10.40 น. พล.อ.อนุพงษ์จะเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยจะมีรัฐมนตรีหรือผู้แทนของแต่ละกระทรวงหมุนเวียนมาแถลงข่าวประจำวันต่อสื่อมวลชนระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน

ผช.น.ถกมาตรการปลอดภัย

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.ภานุรัตน์ หลักบุญ รอง ผช.น. เป็นประธานการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้

กับประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในสังกัด บช.น. เข้าร่วมประชุม

พล.ต.ต.ภานุรัตน์เปิดเผยว่า การประชุมมาตรการครั้งนี้ จะดูในเรื่องบริเวณจัดงาน ซึ่งมี 2 ลักษณะ 1.บริเวณที่ กทม.อนุญาตให้ประชาชนเข้ามาเล่นสงกรานต์ เช่น ตรอกข้าวสาร ถนนสีลม 2.งานรื่นเริงตอนเย็น เช่น ในย่านอาร์ซีเอ กับวังทองกลาง จะดูว่า สน.พื้นที่ในแต่ละจุดมีมาตรการอย่างไร อาทิ ถนนสีลม มีชาวต่างชาติเข้ามาด้วย และมีประชาชนเข้ามาเล่นน้ำหลายหมื่นคน ย่อมมีมีจลาจลเข้ามาปะปน สำหรับจุดที่มีคนมาเล่นน้ำเกิน 5,000 คน จะมีที่เอเซียทึค ตรอกข้าวสาร ถนนสีลม และสวนลุมพินี ซึ่งจุดที่เป็นห่วงคือ ถนนสีลม และตรอกข้าวสาร เพราะมีชาวต่างชาติเข้ามาเล่นจำนวนมาก จึงต้องมีมาตรการ เช่น มีจุดคัดกรอง และเตรียมล่ามแปลภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ระดมตร.1.2หมื่นดูแล

พล.ต.ต.ภานุรัตน์เปิดเผยต่อไปว่า เรื่องการจราจร ทาง บก.จร.และ สน.ต่างๆ จะไปตั้งจุดตรวจ ตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด เช่น ห้ามดื่มสุรบนรถ ห้ามจำหน่ายสุรบนทางเท้า รวมถึงบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

“การประชุมวันนี้ จะตรวจความพร้อม สน.แต่ละพื้นที่ และให้เสนอแผนขึ้นมา ซึ่งทาง บช.น.จะเติมเต็มหากไม่สมบูรณ์ สำหรับกำลังพลตำรวจที่ใช้ อันดับแรก คือ ในระดับชั้นผู้บังคับบัญชาห้ามลาห้ามขาด ยกเว้นป่วย ทั้งในระดับกองบัญชาการ กองบังคับการ และสถานีตำรวจ โดยใช้กำลังพลจำนวนกว่า 12,000 นายในการดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน”

พล.ต.ต.ภานุรัตน์กล่าว

เปิด'ฝากบ้านกับตำรวจ'

ที่ สน.ทองหล่อ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายนนี้ เติมนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชนและนักท่องเที่ยว มุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านกลางกรุง เข้าเยี่ยมบ้าน ใหม่ เจริญปุระ นักร้องนักแสดงชื่อดังที่เข้าร่วมโครงการ

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติกล่าวว่า โครงการนี้แต่เดิมรู้จักกันในชื่อว่า “ฝากบ้านไว้กับตำรวจ” แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อให้เข้าตามนโยบายประชารัฐร่วมใจของรัฐบาล รวมถึง “โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย” มุ่งหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ช่วยการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ คอยช่วยแจ้งเบาะแสเมื่อพบเหตุอันตรายต่างๆ ต่อบ้านใกล้เรือนเคียง เมื่อเข้าบ้านเดินทางไปยังจังหวัด ทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ 7-8 พันคน คาดว่าในปีนี้จะไม่ต่ำกว่าจากเดิม

ด้านใหม่ เจริญปุระ กล่าวฝากประชาชนขออย่าดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และแต่งตัวให้มิดชิดเหมาะสม ทั้งนี้ ตนก็ได้โหลดแอปพลิเคชัน Police I LERT U ไว้แล้วเช่นกัน จึงอยากให้ประชาชนหันมาโหลดติดเครื่องโทรศัพท์ไว้หากเกิดเหตุจำเป็น

สงกรานต์ใช้จ่ายทรงตัว

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคมถึง 5 เมษายน 2562 พบว่าประชาชน 44.3% ระบุว่าบรรยากาศสงกรานต์ปีนี้จะยังสนุกสนานเหมือนเดิม อีก 36.2% ระบุว่าสนุกสนานเท่าเดิมถึงน้อยลง มีเพียง 19.5% ระบุว่าสนุกสนานมากกว่าปีก่อน และประชาชนส่วนใหญ่ 54.6% ระบุซื้อของจำนวนเท่าเดิม และ 53.4% ใช้จ่ายเท่าเดิม ส่วนอีก 18% ระบุใช้จ่ายลดลง เพราะมีหนี้สินเพิ่มรายได้ลด และของแพงขึ้น ขณะที่ 28.6% ระบุใช้จ่ายเพิ่มเพราะสินค้าและบริการแพงขึ้น และวันหยุดยาวติดกันหลายวัน

นายธนวรรธน์กล่าวว่า นอกจากนี้ประชาชน 64.6% ระบุว่าได้วางแผนเดินทางไว้แล้ว ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดในรอบ 4 ปี ขณะที่อีก 25.8% ระบุพักผ่อนอยู่บ้านเฉยๆ และ 9.6% ไม่มีการวางแผนไปท่องเที่ยว สาเหตุและความกังวลมากที่สุดในการสงกรานต์ปีนี้ คือ อากาศร้อน ปัญหาฝุ่นละออง การลวนลาม/ละเมิดทางเพศ และจราจรติดขัด อีกทั้งสังเกตพบว่าปีนี้ สัดส่วนประชาชนระบุซื้อสุรา สินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าคงทน และอาหารจัดเลี้ยงสูงขึ้นมาก และทำสถิติกลับมาใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มในรอบ 4 ปี สอดคล้องคนไม่เดินทาง และสังสรรค์ในบ้านแทน

“จากภาวะอากาศร้อน ปัญหาฝุ่นละออง และการเมืองไม่นิ่ง จึงทำให้ประชาชนมองว่าบรรยากาศสงกรานต์ปีนี้จะคึกคักขึ้นเล็กน้อย คาดเงินสะพัดยังมีมูลค่าสูงที่สุดจากที่สำรวจมา 13 ปี อยู่ที่ 135,837 ล้านบาท ขยายตัว 2.78% จากปีก่อนมีมูลค่า 132,162 ล้านบาท ขยายตัว 3.50%” นายธนวรรธน์กล่าว

ปชช.อยากรดน้ำ'บิกตู-ธนาธร'

นายธนวรรธน์กล่าวว่า นักการเมืองที่ประชาชนอยากรดน้ำคำหัวด้วย อันดับแรกคือ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังครองอันดับแรกมาต่อเนื่อง รองลงมาคือนายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และนายทักษิณ ชินวัตร ส่วนดารารายที่ประชาชนอยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วย อันดับแรกคือนายณเดชน์ คุภิมิยะ รองลงมาคือ มาริโอ้ เมาเร่อ และปรกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

ส่วนดารารายที่ประชาชนอยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วย อันดับแรกคือ ญาญ่า อุรัสยา รองลงมาคือ เบลล่า ราณี แคมเปน และอิม พัชราภา ไชยเชื้อ ส่วนพรที่ประชาชนต้องการในสงกรานต์นี้ให้กับประเทศชาติ คือ ขอให้เศรษฐกิจก้าวหน้า เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตย ปราศจากเผด็จการรัฐประหาร คนไทยรักและสามัคคีกัน ส่วนขอให้ตนเองอันดับแรกคือ ขอให้ร่ำรวย มีเงินมีทองใช้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีหนี้สิน

กสิกรฯคาดเงินสะพัด2.8หมื่นล.

นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทย กล่าวว่า ภาพรวมการใช้จ่ายและการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน คาดว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวจะยังมีการจับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่อง และได้มีการวางแผนล่วงหน้าหรือเตรียมงบประมาณไว้แล้ว หากจะมีการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะมีกลุ่มที่เดินทางกลับภูมิลำเนาซึ่งเดินทางอยู่แล้วเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 อาจทำให้นักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนจุดหมายการเดินทางไปบ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ โดยประเมินว่าการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จะสร้างรายได้สู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง เป็นมูลค่าประมาณ 28,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

นายเชาว์กล่าวว่า สำหรับคนไทยเที่ยวไทยช่วงสงกรานต์ คาดว่าทั้งการเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยว คาดว่าสร้างรายได้ 12,200 ล้านบาท ขณะที่การท่องเที่ยวของต่างชาติเที่ยว คาดว่าสร้างรายได้ 15,800 ล้านบาท โดยปีนี้สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ จะส่งผลกระทบต่อ การท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์บ้าง ทำให้นักท่องเที่ยวปรับแผนการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อื่นๆ ทำให้บรรยากาศโดยภาพรวมน่าจะยังมีทิศทางที่ดี โดยประเมินว่านักท่องเที่ยวจีนอินเดีย ได้หวน จะเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้าไทยในช่วงนี้ ส่วนหนึ่งมาจากกรณีที่ผู้ประกอบการเข้าไป

ทำตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย ส่วนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ อาจจะอ่อนตัวลงในบางประเทศ เช่น ยุโรป ซึ่งมาจากหลากหลายปัจจัยเฉพาะที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนอย่างมาก จนอาจมีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว และการปรับเปลี่ยนจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เป็นต้น

เชียงใหม่จัดงานคานีวัล

ด้านบรรยากาศในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นายกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ และรักษาการในตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ แถลงกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ และจุดเล่นน้ำสงกรานต์ จ.เชียงใหม่

นายกิตติกล่าวว่า ในปีนี้ได้จัดกิจกรรม “เชียงใหม่ สงกรานต์ คานีวัล” โดยมีชมรมสี่รุ้ง ซึ่งเป็นสาวประเภทสองช่วยสร้างสีสันพร้อมมรดกเมฆไม่จับด้วย โดยกิจกรรมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน รวมทั้งมีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศที่เข้าพักตามโรงแรมต่างๆ ให้แต่งชุดล้านนาสุภาพเข้าร่วมงาน

ที่บริเวณถนนสายสำคัญในตัวเมืองลำปาง เขต อ.เมือง เทศบาลนครลำปาง ซึ่งเป็นเขตโซนนิ่งถนนปลอดภัย ปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลสงกรานต์ 2562 ได้มีการขึ้นป้ายไว้ด้านบนของถนนบุญวาทย์ประกาศว่า “ถนนเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2562” ส่วนบริเวณถนนหน้าวัดเชียงราย มีการขึ้นป้ายไว้ด้านบนเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเช่นกัน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากว่าที่ประชุมคณะกรรมการชุดขับเคลื่อนถนนปลอดภัยปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ของ จ.ลำปาง ได้มีมาตรการห้ามการตั้งซุ้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในถนน 4 สาย ได้แก่ ถนนบุญวาทย์ ถนนทิพย์ช้าง ถนนช้างไพรขนิษฐ์ และถนนหน้าวัดบ้านเชียงราย อ.เมือง เขตเทศบาลนครลำปาง เนื่องจากกำหนดให้เป็นถนนปลอดภัยปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลสงกรานต์ จ.ลำปาง ปี 2562 นี้

เชียงใหม่ตั้งประปาหยาตพิรุณ

ที่หน้าพิพิธภัณฑสถานล้านนา ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วน

ภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ พนักงานและลูกจ้างพร้อมใจกันแต่งชุดพื้นเมือง ร่วมกิจกรรมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562 ด้วยการเปิดจุดติดตั้ง “ประปาหยาตพิรุณ และประปาหยาตเหริยอ” เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวลิบลิ้นสวนวัฒนธรรมและป่าเวณีปีใหม่เมือง พร้อมร่วมกันลดปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองในอากาศ

นายปฏิญญากล่าวว่า ติดตั้งประปาหยาตพิรุณ จำนวน 5 จุด ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ คือ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประตูเชียงใหม่ ประตูช้างเผือก สะพานนวรัฐ และประตูท่าแพ รวมทั้งติดตั้งเครื่องประปาหยาตเหริยอ จำนวน 15 เครื่อง รวม 8 จุด ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2 ตู้ หน้าร้านแว่นท็อปเจริญ 2 ตู้ ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าแพ 2 ตู้ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ 2 ตู้ ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 2 ตู้ ธนาคารกรุงไทย (ฝั่งประตูเชียงใหม่) 2 ตู้ หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล กาดสวนแก้ว 2 ตู้ และหน้าสถานีน้ำมัน ปตท. (ฝั่งประตูช้างเผือก) 1 ตู้ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวในราคา 5 บาทต่อครั้ง ในการเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยการเล่นน้ำสะอาด ไม่มีสารปนเปื้อนใดๆ

“เชิญชวนประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยว นะครับ สงกรานต์เชียงใหม่สนุกและมีบรรยากาศที่ดีงาม น้ำสะอาด และหมอกควันเริ่มคลี่คลายแล้ว” นายปฏิญญากล่าว

ท่องเที่ยวนครพนมเริ่มคึกคัก

ที่ จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนและผู้กำกับเวทีในถนนข้าวเหนียว เพื่อการเล่นน้ำสงกรานต์ “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

เพื่อสร้างความเข้าใจและยกระดับความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยตลอดระยะทางเกือบ 3 กม. ของถนนข้าวเหนียวและถนนศรีจันทร์ โดยนี้การจัดงานสงกรานต์เริ่มตั้งแต่วันที่ 8-15 เมษายน ที่บริเวณลานน้ำพุบึงแก่นนคร และที่วัดธาตุ พระอารามหลวง

ที่ จ.นครพนม บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์เริ่มคึกคัก โดยเฉพาะหาดแห่งกลางแม่น้ำโขง ในพื้นที่ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางไปเที่ยว พักผ่อน เล่นน้ำคลายร้อน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในช่วงฤดูแล้งทุกปี โดยมีชาวบ้านจัดทำซุ้มร้านอาหาร เปิดบริการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม รวมถึงบริการอุปกรณ์เล่นน้ำ

โดยจะเปิดบริการยาวไปถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพชรเกษมพร้อมรับสัญญาณได้

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสุพจน์ เจริมทรัพย์ หัวหน้าหมวดทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทเอกชนได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างบนถนนเพชรเกษมทั้ง 4 ช่องการจราจร ให้กรมทางหลวงเรียบร้อยแล้ว หลังจากปรับปรุงผิวถนนบริเวณทางขึ้นเขานิคม หมู่ 3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง และพื้นที่หมู่ 1 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรขึ้นลงไป 14 จังหวัดภาคใต้โดยสะดวกปลอดภัยผ่านถนนเพชรเกษมตั้งแต่ อ.หัวหิน ถึง อ.บางสะพานน้อย ความยาว 220 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางร่วมทางแยก บ้ายเดือนให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดที่ถนนลื่น หากมีฝนตกในพื้นที่ รวมทั้งแจ้งผู้ใช้เส้นทางที่จุดพักรถเพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางสายรองซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เฝ้าระวังบริเวณจุดตัดทางรถไฟเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สำหรับช่วงสงกรานต์ปีนี้ ยังคงเข้มงวดมาตรการดื่มไม่ขับ ขับยัดรถบนถนนเพชรเกษม พร้อมกำหนดจุดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง จากนั้นหลายฝ่ายจะวางมาตรการความปลอดภัยโดยตั้งจุดตรวจชะลอความเร็วรถ การตั้งสัญญาณไฟวับวับ การปิดใช้งานจุดกลับรถบริเวณจุดเสี่ยงชั่วคราว เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตลงให้น้อยที่สุดจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 50 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 49 คน เสียชีวิต 10 คน